

รายชื่อหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หัวข้องานวิจัย	ชั้น
1	นางชลธิชา เสถียรบุตร	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแก้ไข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ	ม.5
2	นางสมคิด บัวบาน	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ รายวิชา ส 31101 สังคมศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ (Jigsaw)	ม.4
3	นางมัทนา กรุดพันธ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มิตรแท้ มิตรเทียม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป	ม.1
4	นางกุมารี อุดมดี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว ด้วยแบบฝึกหัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	ม.6
5	นายพิชัย วงษ์น้อย	การสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องพุทธประวัติ รายวิชา ส 31101 สังคมศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ม.4
6	นางสาววิรทยา สง่างาม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกหัด โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	ม.2
7	นางสาวอิศราพรรณ ดาคำ	การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาหน้าที่พลเมือง 4 ส 30234 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	ม.6
8	นายวุฒิชัย คำพระแย	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรธนบุรี ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	ม.2

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หัวข้องานวิจัย	ชั้น
9	นายวุฒิชัย บุญมา	การศึกษาผลการปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่สนใจเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โดยการใช้การเสริมแรง โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	ม.4
10	นางสาวอรุษา คำดวง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	ม.1
11	นางสาวนภาพร วาจา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายน่ารู้ ที่ จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	ม.3
12	นางสาวปาริชาติ เศษอัน	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอยู่ร่วมกันใน สังคมรายวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ	ม.3
13	นางสาวอณัชชฎา โยธา	การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	ม.2